



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การนิเทศและติดตามภารกิจของทางราชการ: วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ปฏิบัติราชการและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มานิเทศและติดตามภารกิจของทางราชการต่าง ๆ ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเลิง จัดการประชุมซักซ้อมแนวทาง โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมของ อบต.นาเลิง

และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังและเสวนา ด้านนวัตกรรม การดำเนินการกำจัดถุงพลาสติกในตำบลนาเลิง



การรับมอบพัสดุขนาดใหญ่และขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับ กลุ่มเพื่อนร้อยเอ็ด จาก ร้านคาร์เนโอะคาร์แคร์ ,สำนักงานทนายความอารยา การิสุข,คุณแพรว ชัยภูมิ พร้อมคณะ ที่มอบพัสดุขนาดใหญ่และขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่เพื่อใช้ในกิจการต่างๆในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีนายสภนธ์ กลางชนีย์ รองนายก อบต.นาเลิง ,นางทัศนีย์ ทิวาพัฒน์ เลขานุการนายก อบต.นาเลิงพร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลิง เป็นตัวแทนรับมอบและให้การต้อนรับ



โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ: วันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยฝึกอบรมร่วมกับ เทศบาลตำบลขาว เทศบาลตำบลธงธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยจิตอาสาจำนวน ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ภายใต้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่โดยมีผู้อำนาจการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ



การตรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตดูตุทราย: วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มอบหมายให้งานนิติการและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา การขอต่อใบอนุญาตดูตุทรายและการขอใบอนุญาตดูตุทรายของผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด กรมทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด กรมเจ้าท่าจังหวัดร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่



โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” : วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเลิง จัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายใต้ การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.นาเลิง ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่



โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก: วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิง
คั้งสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กโดยมีคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.นาเลิง ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ และได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากร จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้าฯ และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ : วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีข้อราชการสำคัญที่ต้องพิจารณา เช่น การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ , การรับทราบปฏิทินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภท ฯลฯ



การรับซื้อขยะประจำเดือนกุมภาพันธ์ : วันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนาปณิกกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง